



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๔๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. ราชอาณาจักรบาห์เรน

- สตรีได้รับการเลือกตั้งจำนวนมากขึ้นเป็นประวัติการณ์ในการเลือกตั้งทั่วไปปี ๒๕๖๑

๒. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

- รัฐสภาเห็นชอบกฎหมายอนุญาตการระบุงูเทศที่สามในการจดทะเบียนแจ้งเกิด

๑. ราชอาณาจักรบาห์เรน : สตรีได้รับการเลือกตั้งจำนวนมากขึ้นเป็นประวัติการณ์ในการเลือกตั้งทั่วไปปี ๒๕๖๑ (วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)

นับตั้งแต่การเลือกตั้งทั่วไปในปี ๒๕๕๗ ได้ถูกฝ่ายค้านคว่ำบาตรลง ราชอาณาจักรบาห์เรน จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยที่ ๕ และการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะจัดขึ้นทุก ๔ ปีขึ้นพร้อมกัน ในช่วงปลายปี ๒๕๖๑ การลงคะแนนเลือกตั้งแบ่งเป็นรอบแรกในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และรอบที่สอง ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ กษัตริย์ Hamad bin Isa Al Khalifa ทรงสนับสนุนและเชิญชวนชาวบาห์เรน ให้ออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งเรียกว่าเป็นการเลือกตั้งที่อิสระ ยุติธรรมและโปร่งใสมาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนฉบับพุทธศักราช ๒๕๔๕ ระบุให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้ง จำนวน ๔๐ คน และสมาชิกวุฒิสภามาจากการแต่งตั้ง จำนวน ๔๐ คน ซึ่งสภาทั้งสองจะใช้อำนาจ ถ่วงดุลซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยระบุอนุญาตให้สตรีมีสิทธิลงคะแนนเสียงและสมัคร รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ระบุนำสมาชิกพรรคการเมืองที่คว่ำบาตร การเลือกตั้งในปี ๒๕๕๗ ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกด้วย

ทั้งนี้ การลงคะแนนเลือกตั้งรอบแรกเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ชาวบาห์เรนออกมา ใช้สิทธิลงคะแนนร้อยละ ๖๗ ปรากฏผลว่าผู้รับสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เข้าสู่สภา จำนวน ๙ คน เป็นสตรีจำนวน ๒ คน และผลการเลือกตั้งรอบสองในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ผู้รับสมัคร รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เข้าสู่สภาอีกจำนวน ๓๑ คน ครบจำนวนที่นั่งทั้งหมดในสภา ๔๐ ที่นั่ง ในจำนวนนี้มีสตรีได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งสิ้น ๖ คน นับเป็นจำนวนสตรี ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าสู่รัฐสภามากที่สุดเป็นประวัติการณ์เท่าที่ราชอาณาจักรแห่งนี้จัดการเลือกตั้งทั่วไปตลอดมา นำมาซึ่งความยินดีแก่สตรีแห่งราชอาณาจักรขนาดเล็กแห่งนี้อย่างยิ่งเพราะค่านิยมที่เปรียบเสมือนพาดานแก้ว กีดขวางสตรีไม่ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ค่อยๆ พังทลายลง สตรีจะได้มีบทบาท และมีความสำคัญในสังคมและการเมืองทัดเทียมกับบุรุษมากขึ้นตามลำดับ

ที่มา : <https://www.thenational.ae/world/gcc/bahrain-elections-2018> (๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
<http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/politics> (๓ ธันวาคม ๒๕๖๑)

๒. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี : รัฐสภาเห็นชอบกฎหมายอนุญาตการระบุเพศที่สามในการจดทะเบียนแจ้งเกิด (วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑)

นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้อนุญาตให้เด็กแรกเกิดที่มีลักษณะสองเพศ ได้รับการยกเว้นการระบุว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิง และในปีนี้ก็กฎหมายเกี่ยวกับการระบุเพศของเยอรมนี มีความคืบหน้าอีกลำดับหนึ่ง โดยเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ รัฐสภาเยอรมนีได้ให้ความเห็นชอบ กฎหมายอนุญาตให้บุคคลระบุในสูติบัตรว่าเป็นเพศอื่น ๆ ได้ นอกเหนือจากเพศชายหรือเพศหญิง นับเป็น ประเทศแรกในยุโรปที่เสนอทางเลือกสำหรับบุคคลที่มีภาวะเพศไม่ชัดเจน ทั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากเมื่อเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ศาลฎีกาเยอรมนีมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับสถานะพลเมืองเยอรมนีซึ่งมีประเด็นการเลือกปฏิบัติ ต่อบุคคลที่มีภาวะเพศไม่ชัดเจน ศาลฎีกาเยอรมนีจึงได้มีคำสั่งให้รัฐสภาพิจารณากฎหมายรับรองบุคคลเพศ ที่สามตั้งแต่กำเนิดและจะต้องผ่านกฎหมายฉบับใหม่ภายในสิ้นปี ๒๕๖๑

อนึ่ง ภาวะเพศไม่ชัดเจนหมายความว่าบุคคลที่มีลักษณะทางเพศของทั้งสองเพศหรือมีอาจ จำแนกได้ว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพ อาทิ อวัยวะเพศ หรือโครโมโซมซึ่งจะเป็นมาตั้งแต่กำเนิดหรือปรากฏชัดเจนเมื่อเติบโตเป็นวัยรุ่น จากข้อมูลขององค์การ สหประชาชาติ ระบุว่า ประชากรทั่วทั้งโลกที่เป็นบุคคลภาวะเพศไม่ชัดเจน มีจำนวนประมาณร้อยละ ๐.๐๕-๑.๗

ปัจจุบันบุคคลที่ถูกระบุว่ามีภาวะเพศไม่ชัดเจนและส่วนใหญ่เป็นบุคคลเชื้อชาติผสมสีทอง และจากข้อมูลของเยอรมนี ระบุว่าชาวเยอรมันจำนวนประมาณ ๘๐,๐๐๐-๑๒๐,๐๐๐ คน เป็นบุคคลภาวะเพศไม่ชัดเจน

อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับใหม่ซึ่งอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการระบุเพศและนามของบุคคลที่มีภาวะเพศไม่ชัดเจนดังกล่าว ภายหลังการลงคะแนนเสียงในรัฐสภา สมาคมชาวเกย์และเลสเบียนเยอรมนี รวมทั้งนักการเมืองฝ่ายค้านจากพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย (SPD) และพรรคกรีน ได้แสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง อาทิ ความจำเป็นต้องมีการตรวจและออกใบรับรองทางการแพทย์ การพิจารณาปัจจัยด้านจิตใจและอื่นๆนอกเหนือจากลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏด้วย เป็นต้น

ที่มา : <https://www.thejakartapost.com/news/2018/12/14/> (๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑)

<https://www.irishtimes.com/news/world/europe/germany> (๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑)

นางสาวศิริพร กรอบทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑